



# TỌA ĐÀM

## Viễn cảnh Mê Công: Thay đổi và kỳ vọng

*Hà Nội, 29/10/2015*

Sự nguyên vẹn của dòng chính sông Mê Công phía hạ lưu đã chấm dứt kể từ khi công trình thủy điện Xayaburi được khởi công năm 2012. Động thái phát triển đập thủy điện trên dòng sông Mê Công trong những năm vừa qua đã dấy lên nhiều thảo luận và quan ngại về tương lai của lưu vực. Tiếp theo Xayaburi, các công trình thủy điện Don Sahong và Pak Beng, cũng như những dự án dòng chính khác đang là các nhân tố có thể tạo ra nhiều thay đổi về xã hội, kinh tế, địa chính trị và hợp tác phát triển trong khu vực. Chúng ta đang chứng kiến một dòng Mê Công mới sau hàng thập kỷ yên bình.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên và Trung tâm Stimson kính mời quý vị đại biểu tham dự buổi tọa đàm “Viễn cảnh Mê Công: Thay đổi và kỳ vọng” nhằm chia sẻ những phân tích, diễn giải liên quan đến bối cảnh này. Chúng tôi mong muốn thảo luận cùng quý vị về những khía cạnh xung quanh tiến trình phát triển sông Mê Công và các kịch bản tương lai dựa trên những hiểu biết và tri thức hiện nay.

**Thời gian:** 08:30 – 12:00, 29/10/2015

**Địa điểm:** Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

**Khách mời:** Các cá nhân và tổ chức từ chính phủ, phi chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, đối tác phát triển và báo chí.

### **Nội dung chương trình:**

- Vài nét về đập thủy điện Mê Công – Trung tâm Con người và Thiên nhiên
- Tổng quan chiến lược phát triển lưu vực Mê Công – Ông Nguyễn Hồng Toàn, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
- Kiến giải mới về tương lai thủy điện Mê Công – Ts. Richard Cronin, Trung tâm Stimson
- Động thái phát triển mới trên sông Mê Công và tác động lên hợp tác khu vực – Đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.
- Công ước LHQ về nguồn nước và tiềm năng giải quyết các vấn đề hợp tác phát triển dòng sông quốc tế – Ông Jake Brunner, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
- Thảo luận mở: Chúng ta kỳ vọng gì cho tương lai?

**Trung tâm Con người và Thiên nhiên** (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. Thông tin chi tiết: [www.nature.org.vn/vn](http://www.nature.org.vn/vn)

**Trung tâm Henry L. Stimson**, thành lập năm 1989, là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị hoạt động nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế thông qua hoạt động kết hợp giữa phân tích chính sách và truyền thông. Hoạt động của Trung tâm Henry L. Stimson tập trung vào ba ưu tiên quan trọng đối với an ninh toàn cầu: (i) Nâng cao năng lực cho các tổ chức vì hòa bình và an ninh quốc tế; (ii) Xây dựng hòa bình, an ninh khu vực, và (iii) Giảm thiểu vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mối đe dọa xuyên quốc gia. Thông tin chi tiết: [www.stimson.org](http://www.stimson.org)